



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 หน้า 16 มูลค่าข่าว 334,163.-

## Jobsdb by SEEK สนต่อโครงการ ‘ใต้โต๊ะทำงาน ปังฉิมนิเท่ ซีซั่น 2’ เตรียมความพร้อมเด็กจบใหม่ มั่นใจหางาน พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Jobsdb by SEEK ยังคงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของเด็กจบใหม่และผู้หางานครั้งแรก ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวโครงการ “ใต้โต๊ะทำงาน ปังฉิมนิเท่ ซีซั่น 2” ต่อเนื่องความสำเร็จ ในการร่วมมือกับรายการวิทยุอดิิต “ใต้โต๊ะทำงาน” ทาง EFM94 นำเสนอการช่วยเสริมสร้างความพร้อมทางด้านอาชีพและช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาจบใหม่สามารถปรับตัวและก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจและราบรื่น



**ธนินิ วงศ์วิเศษสันต์** Head of Marketing ของ Jobsdb by SEEK กล่าวว่า “ตลอดปีที่ผ่านมา Jobsdb by SEEK ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานกับกลุ่มผู้หางานมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ข้อมูลเหล่านี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเราได้สนับสนุนช่วงรายการ “ใต้โต๊ะทำงาน” จาก EFM94 มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรม “ใต้โต๊ะทำงาน ปังฉิมนิเท่” นับเป็น ซีซั่น 2 แล้ว เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพลังให้คนรุ่นใหม่ ด้วยการมอบเครื่องมือ ข้อมูลที่จำเป็น และความมั่นใจ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ”

หลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากเหล่านักศึกษาจบใหม่เมื่อปีที่ผ่านมามี ซีซั่นนี้พร้อมสานต่อ

กิจกรรมไปยังนักศึกษาทั่วประเทศ พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน โดยปีนี้เพิ่มความสนุกและสาระแบบจัดเต็มโดย **ดีเจเผือก-พงศธร จงวิลาส, ดีเจอาร์ต - มารุต ชื่นชมบูรณ์ และ ดีเจโม่ - ธนากร ชินกุล** ร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง รวมถึงเทคนิคต่างๆ ด้านอาชีพ พร้อมสร้างโอกาสให้น้องๆ ได้พูดคุยและสร้างเครือข่ายกับผู้นำในวงการพร้อมรับคำแนะนำแบบไม่มีกั

ในยุคที่คนรุ่นใหม่ต้องเจอกับความท้าทายมากมาย ในการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพ “ใต้โต๊ะทำงาน ปังฉิมนิเท่ ซีซั่น 2” พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้การก้าวเข้าสู่โลกการทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยคำแนะนำที่ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ตรง ผ่าน 5 อีเว้นท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดโดน



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

“ถามคนที่ชอบ เรื่องงานที่ใช่» ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวโอเดียดีๆ จากมืออาชีพ และส่งคำถามที่อยากรู้เพื่อเติมเต็มเส้นทางอาชีพในฝันได้อย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ แต่ละเซสชันจะครอบคลุมหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการทำงาน ได้แก่ การเจรจาเงินเดือน - เทคนิคการเรียกค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับคนที่กำลังหางานครั้งแรก การสร้างภาพลักษณ์และจุดเด่นให้ตัวเอง - วิธีสร้างความโดดเด่นในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง การปรับตัวกับการทำงานแบบไฮบริด - รับมือกับความคาดหวังทั้งการทำงานจากที่บ้านและในออฟฟิศ รวมทั้งกลยุทธ์การเติบโตในสายอาชีพ และวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

นอกจากนี้ Jobsdb by SEEK ยังเตรียมเช็กเมนต์พิเศษ ที่ครอบคลุมเรื่องการสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์ และอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมเพื่อเสริมทักษะสำคัญที่ช่วยให้เด็กจบใหม่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจและมีความพร้อมมากที่สุด

งานแรกจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่าง **อู๋ Spin9** กูรูด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดียชื่อดัง มาร่วมแชร์ประสบการณ์และไฮเคล็ดลับเทรนด์เทคโนโลยีสุดซี้บซ้อให้เข้าใจง่าย นอกจากนี้ พี่อู๋ยังเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพในวงการ เทคโนโลยี การสร้างคอนเทนต์ดิจิทัล และอนาคตของสื่อดิจิทัล ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ได้อย่างเต็มอิม ต่อด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตวังท่าพระ): จอร์จ & อิศระ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Rubsarb Production จะมาแบ่งปันมุมมองเรื่องการเล่าเรื่อง (Storytelling) การตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ในวงการบันเทิง พร้อมเผยแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์คือเชื้อเพลิงแห่งความสำเร็จในทุกอุตสาหกรรม

ภายในงาน น้องๆ นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมพูดคุยและตั้งคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของตัวเอง โดยประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ การตัดสินใจว่าจะเริ่มทำงานทันทีหรือศึกษาต่อ ข้อดี-ข้อเสีย

ของการเรียนในประเทศเทียบกับการเรียนต่อต่างประเทศ และเคล็ดลับในการจัดสมดุลระหว่างชีวิตการเรียนกับการทำตามความฝันส่วนตัว บรรยายภาคเติมไปด้วยการแลกเปลี่ยนโอเดียดีที่หลากหลาย ปิดท้ายด้วยเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยม ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของกิจกรรมนี้ในฐานเวทีที่ช่วยไขข้อสงสัยและเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตจบใหม่ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

สำหรับครั้งถัดไป วันที่ 17 มีนาคม 2568-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) : เคน นครินทร์ บุคคลสำคัญในวงการสื่อ ที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับวงการวารสารเชิงสืบสวน กลยุทธ์การทำสื่อดิจิทัลและความสำคัญของ “ความน่าเชื่อถือ” ในโลกที่ข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วันที่ 24 มีนาคม 2568 - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: ก้อย นัตตี้ ดริม จากช่อง GoyNattyDream จะมาเจาะลึกอิทธิพลของไลฟ์สไตล์และโซเชียลมีเดีย พร้อมแชร์คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงในการสร้างคอนเทนต์ การทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ และการสร้างแบรนด์ตัวเอง (Personal Branding) ให้โดดเด่น

วันที่ 1 เมษายน 2568 - มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) : ต้นหอม ศกุนตลา พิธีกรและดีเจชื่อดังจากรายการ พุทธิศาสตร์ปุทธิทอร์ ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำในการก้าวเข้าสู่วงการสื่อ การสร้างแบรนด์ตัวเองให้แข็งแรง และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากกิจกรรมนี้แล้ว Jobsdb by SEEK ยังมุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพให้กับเด็กจบใหม่ด้วยแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มากกว่าเดิม ผ่านเทคโนโลยีการจับคู่งานกับผู้หางานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Jobsdb by SEEK ซึ่งช่วยให้ผู้หางานสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดแรงงานที่ตรงกับทักษะและความฝันของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jobsdb by SEEK ได้ที่ <https://www.facebook.com/JobsdbThailandOfficialPage> หรือ <https://th.jobsdb.com/>